

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân
dân thành phố

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Căn cứ Công văn số 5757/UBND-TH ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

1. Cử tri quận huyện Phong Điền phản ánh tuyến đê bao Ô Môn - Xà No qua địa bàn, hiện nay nhiều đoạn đã hư hỏng, xuống cấp làm giảm hiệu quả ngăn lũ của công trình và gây mất an toàn cho việc đi lại của người dân. Kiến nghị Ngành chức năng sớm kiểm tra và kịp thời nâng cấp, sửa chữa để duy trì hiệu quả công trình và đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.

Tiểu dự án Ô Môn – Xà No thuộc dự án phát triển thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây là hệ thống thủy lợi liên tỉnh đi qua 03 địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và Cần Thơ với tổng diện tích đất tự nhiên vùng dự án là 45.430 ha (đất nông nghiệp chiếm khoảng 38.800 ha). Trong đó thành phố Cần Thơ có đất tự nhiên chiếm khoảng 19.024 ha (đất nông nghiệp chiếm khoảng 16.247 ha) và được giới hạn bởi rạch Ô Môn – kênh Xáng Ô Môn - kênh Tắc Ông Thục – rạch Cần Thơ – kênh Xà No và đi qua 03 địa bàn là quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Phong Điền.

Hệ thống công trình bao gồm nhiều hạng mục đê bao, cống, kênh cấp nước,... qua nhiều năm khai thác sử dụng sẽ bị hư hỏng, xuống cấp. Hàng năm Chi cục thủy lợi (đơn vị quản lý khai thác) khảo sát thực địa lên kế hoạch bảo trì sửa chữa cho toàn tuyến đê bao Ô Môn – Xà No. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí còn thấp nên chỉ ưu tiên sửa chữa những đoạn có nguy cơ sạt lở, sụp lún, hư hỏng nặng. Năm 2024, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp thành phố bố trí, Chi cục thủy lợi đã tổ chức triển khai thực hiện sửa chữa, gia cố các đoạn đê bao, duy tu bảo dưỡng các cống trên địa bàn huyện Phong Điền. Hiện tại, Chi cục thủy lợi đã lập kế hoạch năm 2025 để tiếp tục sửa chữa những đoạn còn lại, khép kín toàn tuyến nhằm duy trì hiệu quả công trình và đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân khu vực.

2. Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục phản ánh dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực Rạch Cái Sơn, phường An Bình đã dừng thi công gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Đề nghị cơ quan chức năng thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành, tránh gây ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn có tổng mức đầu tư là 314,937 tỷ đồng; trong đó Ngân sách trung ương là 252,931 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Dự án có 03 gói thầu xây lắp, đến nay tổng khối lượng hoàn thành ngoài công trình đạt khoảng 84%, cụ thể như sau:

STT	Nội dung/Thông tin	Chi tiết từng Gói thầu			Ghi chú
		Gói thầu 1	Gói thầu 2	Gói thầu 3	
1	- Thời gian thi công (ngày)	752	770	760	
	+ Khởi công	09/12/2019	20/11/2019	06/12/2019	
2	- Kinh phí thực hiện	35 tỷ/52,212 tỷ đồng (đạt 67,03%)	52 tỷ/62,299 tỷ đồng (đạt 87,4%)	75,14 tỷ/77,14 tỷ đồng (đạt 98%)	
3	- Tỷ lệ chung toàn dự án	84%			

Dự án bị chậm tiến độ do các yếu tố khách quan, hiện tại đã tạm dừng thi công do hết thời gian thực hiện và giải ngân.

Để dự án sớm được tiếp tục thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng, Chi cục thủy lợi (Chủ đầu tư) đã có các đề xuất, kiến nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình các Bộ, ngành Trung ương xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung về thời gian thực hiện và vốn đầu tư của dự án. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời số 9237/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2024, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Căn cứ theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian và bố trí nguồn vốn để dự án tiếp tục được thực hiện các hạng mục. Trong điều kiện thuận lợi, công tác điều chỉnh dự án triển khai thực hiện dự kiến sẽ hoàn thành và tái khởi động trong Quý 1 năm 2025.

Bên cạnh đó, do công trình chưa hoàn thành và chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên chưa hoàn thiện hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn của người dân trên tuyến, Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát rà soát hệ thống điện chiếu sáng để bảo đảm an toàn khi đưa vào vận hành sử dụng (Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dọc theo tuyến kẻ có hệ thống đèn chiếu sáng (hệ thống đèn LED chiếu sáng đường phố 120W; Cần đèn trụ sắt, dạng hình côn tròn, cao 6m (chiều cao tổng của trụ và cần đèn là 8m), cần đèn đơn làm bằng thép đen nhúng nóng tráng kẽm, độ vươn xa 1,5m, độ vươn cao 2m)).

Đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện hoàn thành ký kết hợp đồng sử dụng điện với Công ty Điện lực để có thể cung cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng và đã hoàn tất công tác rà soát hoàn thiện đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện chiếu sáng, đã đưa vào sử dụng ngày 09 tháng 12 năm 2024.

3. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng,...nhằm góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa bền vững tại các địa phương đang thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” để người nông dân an tâm thực hiện.

Những năm qua, Ngành lúa gạo đang ngày càng khẳng định vị thế là Ngành chủ lực của nền nông nghiệp nước ta. Sản xuất lúa gạo đã có những thành tựu đột phá, tuy nhiên, người nông dân vẫn đối mặt với những áp lực về giá cả bấp bênh. Ngành hàng lúa gạo vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục, nhằm hướng tới sản xuất bền vững và hiệu quả.

Đề án hướng tới xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở ĐBSCL. Việc triển khai Đề án giúp nâng cao giá trị gia tăng trong toàn chuỗi, thực hiện mục tiêu đa giá trị trong ngành hàng lúa gạo. Do đó, với những kết quả đạt được trong giai đoạn triển khai mô hình thí điểm, đề án được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Để thực hiện đề án đạt hiệu quả, thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách như: Chính sách khuyến nông: theo nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Chính sách phát triển đất trồng lúa: theo nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết đất trồng lúa. Chính sách phát triển hệ thống thủy lợi số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai: quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 145/QĐ-TT-CLT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Cục Trồng trọt. Rà soát các công trình để lập dự án nâng cao hạ tầng kỹ thuật vùng tham gia Đề án. Huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia Đề án theo Quyết định số 2178/QĐ-BNN-KTHT ngày 04/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tham mưu Thành phố triển khai hiệu quả các chính sách. Đồng thời, phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước để huy động nguồn lực triển khai Đề án.

4. Cử tri huyện Thới Lai phản ánh việc hộ dân sinh sống cạnh một số tuyến kênh trên địa bàn “Tuyến kênh Cò My thuộc ấp Đông Giang A, xã Đông Bình; đoạn từ cầu Trà Vơ Lớn đến Công an xã Tân Thạnh” chưa được đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tổng hợp, lập báo cáo các danh mục nhu cầu đầu tư kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026- 2030 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hệ thống cấp nước sạch để giải quyết theo ý kiến, kiến nghị cử tri trong thời gian tới (trong đó có các tuyến ống xây dựng, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn huyện Thới Lai). Khi được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư 2026-2030, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo, theo quy định pháp luật để sớm giải quyết nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, cử tri các tuyến nêu trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để biết, theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CC Thủy lợi;
- CC TT&BVTV;
- TTNS&VSMTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thái Nghiêm